

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การเปิดเผยงบการเงินของบริษัท กู๊ปบลิส จำกัด (มหาชน) ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กู๊ปบลิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเปิดเผยเป็นการทั่วไปงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (“งบปี 2559”) ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (unaudited) ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเพื่อเป็นข้อมูล โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ กำลังดำเนินการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามกำหนดเวลาที่วางไว้

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และการจัดทำและส่งงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน (“กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยงบการเงิน”) บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยและรายงานงบการเงินประจำปีบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับรอบปีบัญชี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยงบปี 2559 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนระยะเวลาที่กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยงบการเงินกำหนด เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บางรายที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรวมบัญชีและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ในการจัดทำงบการเงินของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวด้วย และต้องเปิดเผยงบการเงินรวมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์โตเกียวภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี กล่าวคือภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญอย่างไม่เป็นธรรมและไม่ทั่วถึง และเพื่อป้องกันการคาดเดาหรือประมาณการกำไรขาดทุน ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ เปิดเผยงบปี 2559 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวต้องเปิดเผยงบการเงินรวมต่อตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในที่สุด

เมื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบงบปี 2559 เสร็จสิ้น และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการนำส่งและเปิดเผยงบปี 2559 ฉบับที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า เว้นแต่การเปิดเผยงบปี 2559 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีในครั้งนี้อย่างเหตุผลและความจำเป็นตามที่ได้อธิบายข้างต้น บริษัทฯ ไม่ได้มีนโยบายที่จะเปิดเผยงบการเงินก่อนสอบทานหรือก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสำหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีอื่นใด และการนำส่งและเปิดเผยงบการเงินในครั้งต่อไปจะเป็นไปตามวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ตามปกติ กล่าวคือ บริษัทฯ จะเปิดเผยและนำส่งงบการเงินที่สอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยงบการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชียะ โคโนชิตะ)

กรรมการ